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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนดู่ ได้จดุธูปเทียน บูชำพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ได้เปิด
ประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายหวัน สีหามาตย ์ กล่าวสวสัดีสมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันนี้ และชี้แจงรายละเอียด 

1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ไดป้ระกาศก าหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 
เมื่อคราวสมัยประชุมคร้ังแรก  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  ซึ่งได้ก าหนดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 วันที ่1 -15 กุมภาพันธ ์และสภาฯได้นัดประชุม ในวนันี ้คือวันที ่9 กุมภาพันธ ์ 
2566 

2. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชมุและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นปดิเสียงโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดเป็น
ระบบสัน่ เพื่อให้เกียรติที่ประชุม ครับ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 คร้ังที่ 2 
   เมื่อวันที่  30   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2565 
นายหวัน  สีหามาตย ์ ได้เชิญเลขานุการสภาฯอา่นรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  
นายทวีศักดิ์  บุญกุศล ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 คร้ังที่ 2เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 
ปลัด อบต./เลขาฯ  2565 จนครบทุกวาระ 
นายหวัน สีหามาตย ์ ตามที่ไดท้่านเลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  สมัยสามญัวิสมัยที ่
ประธานสภาฯ  2/2565 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565  ไปแล้วนัน้ มีสมาชิกทา่นใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เมื่อ 
   ไม่มีขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  ให้การรับรองเป็นเอกฉันทใ์นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2/2565 คร้ัง 
   ที่ 2  เมื่อวันที่ 30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง กระทู้ถาม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ สมัยสามัญ ประจ าป ีพ.ศ.  

   2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2567 
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นำยหวัน  สีหำมำตย ์ - เชิญเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชี้แจงขั้นตอนและวิธีกำร รวมทั้งกฎหมำย และระเบียบ 
ประธำนสภำฯ  ในกำรก ำหนด สมัยประชุมสำมญั ประจ ำปี และวันเร่ิมสมัยประชุมสำมัญแรกของปีถัดไป เชิญครับ 
นำยทวีศักดิ์ บุญกุศล กฎหมำย และระเบียบในกำรก ำหนด สมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี และวันเร่ิมสมัยประชุมสำมัญแรกของ 
เลขำนุกำรฯสภำฯ  ปีถัดไป ดงันี ้

1)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำหนดวำ่ กำรประชุมสมยัสำมัญ ประจ ำปี 2566     
จะมีกี่สมัยก็ได้ (อย่ำงน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภำฯก ำหนด โดยกำรก ำหนดสมยัประชุม
ให้ถือตำมปีปฏิทินกรณีในปี พ.ศ.) นั้นเคยมีกำรประชุมสำมัญประจ ำปีแล้วกี่คร้ังให้น ำมำรวมกับกำร
ก ำหนดสมัยประชุมที่จะก ำหนดใหม่ด้วย ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย 
2)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดว่ำ กำรประชุมสำมัญประจ ำปี แต่ละสมัยนั้นจะเร่ิมเม่ือใด 
และก ำหนดกี่วัน แตไ่ม่เกินสบิห้ำวันและ 
3)  ก ำหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีก ำหนดกี่วนั (ไม่เกิน 
15 วัน เช่นกัน) 
กฎหมำย/ระเบยีบ 
1) พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 มำตรำ 53 วรรคหนึ่ง ก ำหนดวำ่ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัย
แล้วแต่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วนัเร่ิมสมัยประชุมสำมญัประจ ำป ี
ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนด   วรรคสี่ บัญญัติว่ำ  สมัยประชุมสำมัญหนึ่งๆให้มกี ำหนดไม่
เกินก ำหนดไม่เกินสบิห้ำวันแต่ถำ้จะขยำยเวลำออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
- ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธำนสภำท้องถิ่นแล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น 
เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น และให้ประธำนสภำท้องถิ่น น ำปรกึษำในที่ประชุมเก่ียวกับกำรประชุมสมัย
สำมัญ  
3) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดว่ำปีนัน้จะตอ้งมีสมัย
ประชุมสำมัญประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนัน้จะเร่ิมเม่ือใดแต่ละสมัยในปีนัน้มีก ำหนดกี่วนั กับให้
ก ำหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชมุสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปถีัดไปและมีก ำหนดกี่วัน และวรรคสอง
บัญญัติว่ำ กำรก ำหนดสมัยประชุมและวนัประชุมให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก ำหนด 
- ข้อ 21 กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ระยะเวลำและวันเร่ิมต้นประชุมสมัยประชมุสำมัญ
ประจ ำปีของแต่ละสมยัในปนีั้นวันเร่ิมสมัยประชุมสำมญัประจ ำปีของปีถัดไป และระยะเวลำของสมัย
ประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น ำควำมในข้อ 11 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

     เมื่อสภำท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นท ำเปน็ประกำศของสภำท้องถิ่นพร้อมทั้งปิด 
ประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนกังำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

ในกรณีที่ไม่ได้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีไว้ หรือไม่ได้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญ
ประจ ำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยสำมัญประจ ำปีหรือวันเร่ิมสมัย
ประชุมสำมัญประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้วให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี
อ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสำมัญก็ได้ 
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นำยหวัน สีหำมำตย ์ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯทุกทำ่นเสนอครับ  
ประธำนสภำฯ 
ผูเ้สนอ   - เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกผู้ทรงเกียรติทุกทำ่น 
   กระผม  นำยสมศรี  สิงเทพ   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่  หมู่ที่  7     ขอเสนอ  

ให้มีสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำป ี2566  จ ำนวน 4 สมยั โดยมกี ำหนด 15 วัน ดังนี้ 
สมัยสำมัญ สมัย ที่ 1  วนัที่  1 – 15  กุมภำพันธ์  2566  เป็นเวลำ  15 วัน 
สมัยสำมัญ สมัยที่  2  วนัที่  16  -  30 พฤษภำคม  2566   เป็นเวลำ  15 วนั 
สมัยสำมัญ สมัยที่  3  วนัที่  1 – 15  สิงหำคม  2566   เป็นเวลำ  15 วัน 
สมัยสำมัญ สมัยที่  4  วนัที่  1- 15   พฤศจิกำยน  2566    เป็นเวลำ  15 วัน 
และสมยัประชมุสำมญั สมยัที ่1 ประจ ำป ีพ.ศ. 2567 วนัที ่1 – 15 กมุภำพนัธ ์ 2567  
เปน็เวลำ 15 วนั 

นำยหวัน สีหำมำตย ์ - ขอผู้รับรองครับ 
ประธำนสภำ 
ผูร้บัรอง   (1)  นำงพรพิมล  จนัทร์เอน     ส.อบต. หมู่ที่ 8 
   (2)  นำงสำวทองเติม อุดหนองเลำ  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 
นำยหวัน สีหำมำตย ์ มีสมำชิกสภำฯทำ่นใด จะเสนอสมัยประชุมสำมญั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 และ สมัยประชุม สมยัสำมัญ 
ประธำนสภำฯ  สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2567  อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี สมัยประชมุสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดู่ มี 

ดังนี ้
สมัยสำมัญ สมัย ที่ 1  วนัที่  1 – 15  กุมภำพันธ์  2566  เป็นเวลำ  15 วัน 
สมัยสำมัญ สมัยที่  2  วนัที่  16  -  30 พฤษภำคม  2566   เป็นเวลำ  15 วนั 
สมัยสำมัญ สมัยที่  3  วนัที่  1 – 15  สิงหำคม  2566   เป็นเวลำ  15 วัน 
สมัยสำมัญ สมัยที่  4  วนัที่  1- 15   พฤศจิกำยน  2566    เป็นเวลำ  15 วัน 
และสมยัประชมุสำมญั สมยัที ่1 ประจ ำป ีพ.ศ. 2567 วนัที ่1 – 15 กมุภำพนัธ ์ 2567  
เปน็เวลำ 15 วนั 
 
5.2 รายงานรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

นายหวัน สีหามาตย ์ ในส่วนของระเบียบวาระที่ 5.2 นี้ เร่ือง รายงานรายรับ – รายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ  ตามเอกสารก็มอบให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบชี้แจงให้ทีป่ระชุมไดร้ับทราบต่อไป 
นายพสิุทธิศักดิ์ ชุมนา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ในส่วนของผลการรายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจ าป ี
นายก อบต.  งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบโดยขอให้ทุกท่านดูเอกสาร รายงานรายรับ –  
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพร้อมกัน ดังนี้ 
   รายรับจริง 

- รายได้ภาษ ี    จ านวน  15,704 บาท 
- รายได้ค่าธรรมเนียม   จ านวน 14,595 บาท 
- รายได้ค่าปรับ    จ านวน 83,070 บาท 
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- รายได้ใบอนุญาต   จ านวน 16,026 บาท 
- รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล  จ านวน 61,722.22 บาท 
- รายได้อื่น    จ านวน 56,210 บาท 
- รายได้ภาษีจัดสรร   จ านวน 7,475,810.16 บาท 
- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,673,224 บาท 
- รวมรายรับจริงทั้งสิ้น    18,396,361.38 บาท 

รายจ่าย 
- ค่าใช้จ่ายบุคากร   จ านวน 3,633,260 บาท 
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน   จ านวน 603,407 บาท 
- เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล  

     จ านวน 12,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรม  จ านวน 289,760 บาท 
- ค่าใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรมบุคคลภายนอก จ านวน 15,570 บาท 
- ค่าใช้จ่ายเดนิทาง   จ านวน 53,604 บาท 
- ค่าใช้สอยและคา่วัสดุ   จ านวน1,393,736.46 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน 62,416.79 บาท 
- ค่าใช้สอยอื่นๆ   จ านวน 29,220 บาท 
- ค่าตอบแทน    จ านวน 88,140 บาท 
- ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุน   จ านวน 5,575,713.82 บาท 
- ค่าใช้จ่ายระหวา่งหน่วยงานกรณีอ่ืน จ านวน 1,119,671.06 บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่น    จ านวน  - บาท 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   จ านวน 12,876,499.13 บาท 
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย จ านวน  5,519,862.25 บาท 

   ในส่วนของงบรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็ขอเรียนให้ที่ประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลดอนดู่ ได้รับทราบตามรายละเอียด ดังที่แจ้ง 
นายหวัน สีหามาตย ์ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายหวัน สีหามาตย ์ เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบั 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักการ 

ประชุมไว้ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00 น.  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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พักประชุม เวลา 12.00 น  -  13.00 น. 
ประชุมต่อเวลา 13.00 น. 
 

 
 

   5.3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
นายหวัน สีหามาตย ์ ในวาระนี้ การแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด เราจะก าหนดเดือนไหนวันที่เทา่ไรขอเชิญท่านนายก 
ประธานสภาฯ  เป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายพสิุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา      เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การจัดกิจกรรมกีฬาต้านยา 
นายก อบต.  เสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เราจะก าหนดวันที่เทา่ใดนั้น น่าจะมีการเชิญผูน้ าชุมชน ทั้ง 12  
   หมู่บ้าน มาประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาแนวทางปรึกษาหารือรูปแบบการจัดอีกคร้ัง ส าหรับปีนี้ 
   สถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาด โควดิ 19 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว ก็คงจัดให้พี่น้องประชาชน  
   ลูกหลานได้แสดงออกในเวทีการกีฬาอย่างแนน่อน ในส่วนของประเภทกีฬา ก็คงน าปรึกษาหารือในที่ 
   ประชุมร่วมกับผู้น าชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
 
นายหวัน สีหามาตย ์ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
   5.4 เพื่อพิจารณาการขอเข้าด้าเนินการโครงการสัมปทานกิจการน ้าประปามาตรฐานดื่มได้    
                  โดยบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์ เทรด จ้ากัด 
 
นายหวัน สีหามาตย ์ ตามที่ นายพิสทุธิ์ศักดิ์ ชุมนา  นายก. อบต.ดอนดู่ ได้ยื่นญัตติ เร่ืองการขอเข้า 
ประธานสภาฯ  ด าเนินการโครงการ สัมปทานกิจการน้ าประปามาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท มนต์นาโควอเตอร์   เทรด  
   จ ากัด ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ดอนดู่  เชิญครับ 
 

นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การ 
นายก อบต.  บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับรายละเอียดโครงการสัมปทานกิจการ 
   น้ าประปามาตรฐานดื่มได้ โดยบริษัท มนต์นาโควอเตอร์  เทรด จ ากัด  ผมขออนุญาตให้   
   ท่าน ฌานภากิตติ สีหามาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นผู้อธิบายชี้แจงต่อสภา  
   เชิญครับ 
 

นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
นายก อบต.หนองไผ่ล้อม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผม 
   นายฌานพากิตติ์  สีหามาตย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่องการขอเข้าด าเนินการ
   โครงการสัมปทานกิจการน้ าประปามาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท มนต์นาโควอเตอร์ เทรด จ ากัด ขอ 
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   อนุญาตน าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่าตอนนี้มีบริษัทเอกชนที่ผมได้ติดต่อและหารือโครงการ
   นี้ กับทางคณะผู้บริหาร อบต.ดอนดู่  โดยการหารือร่วมกับบริษัท มนต์นาโควอเตอร์เทรด จ ากัด ซึ่งเป็น
   บริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับระบบน้ าประปาดื่มได้  ค าว่าประปาดื่มได้ มาตรฐานดื่มได้
   ต่างกันในขั้นตอนกระบวนการผลิตและความสะอาดของคุณภาพน้ าแตกต่างกัน  ในฐานะที่ผม 
   เป็นเลขานุการภาคีเครือข่ายนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอหนองสองห้อง ได้มีการประชุม
   หารือภาคีเครือข่ายในอ าเภอหนองสองห้องทั้งหมด ๑๒ อปท. ๑ เทศบาล และมีมติร่วมกันแล้ว ๘  
   อปท. แล้วที่บริษัทและผมในนามของเลขาคณะท างานได้ลงพื้นที่ไปต าบลต่างๆ ในอ าเภอหนองสอง
   ห้องของเราและได้มีมติเห็นชอบที่จะบรรจุโครงการสัมปทานกิจการน้ าประปามาตรฐานดื่มได้  ใน
   ระเบียบวาระการประชุมซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินโครงการ   ต้องเรียนกับท่านสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลว่าโครงการที่จัดท าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทเอกชนสามารถ
   ที่จะสัมปทานและให้บริการประปาดื่มได้กับชุมชนแต่ต้องได้รับความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นนั้นๆ ระยะ
   สัญญาสัมปทานนั้นจะอยู่ในร่างสัญญาที่ทางบริษัทจะส่งมาเพื่อให้เราได้ศึกษาในรายละเอียด ซึ่งมี
   หลายๆ อปท.ได้ด าเนินการไปแล้ว และบริษัทจะส่งตัวอย่างของสัญญากับท้องถิ่นอ่ืนๆที่ได้ด าเนินการ
   ไปแล้วมาให้พวกเราได้พิจารณาและตัดสินใจร่วมกันครับ  สิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับ คือ
   น้ าประปาสะอาดที่เครื่องกรองมาตรฐานอเมริกาและยุโรปเครื่องกรองละเอียดที่ ๐.๐๑ ไมครอน เป็น
   มาตรฐานประปาที่สะอาดที่สุดในโลก ปัจจุบันบริษัทน้ าดื่มต่างๆ จะอยู่ที่ ๐.๐๒ ไมครอน การจัดเก็บ
   ค่าบริการจะมีการจัดเก็บเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แต่ละหมู่บ้านใช้ประปาอยู่เป็นหลัก เมื่อได้รับ
   ความเห็นชอบจากสภาแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องมาคุยกันในเร่ืองขอสัญญาและกรองราคา/หน่วย ซึ่งใน
   การลงทุนทางบริษัทลงทุนทั้งหมด๑๐๐% อบต.หรือหมู่บ้านที่มีประปาอยู่แล้วไม่ต้องมาร่วมค่าใช้จ่าย
   ใดๆ รวมถึงติดตั้งมิเตอร์จนถึงหน้าบ้านของท่าน ซึ่งมิเตอร์จะเป็นมิเตอร์ที่สามารถเช็คค่าน้ าและ
   สามารถจ่ายค่าน้ าผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือได้เลยในการบริการจะมีทีมช่างคอยให้บริการเมื่อเกิด
   ปัญหาเรื่องน้ าประปาในต าบลใดที่มีการติดตั้งระบบประปามาตรฐานดื่มได้จะมีแทงค์น้ าส ารองขนาด
   ใหญ่ที่ไว้ส าหรับกับเก็บน้ าในกรณีที่น้ าไม่ไหล ท่อแตกหรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่นเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเกิด
   ภัยแล้งก็จะมีน้ าส ารองไว้ใช้เพื่อบริการสาธารณะด้วยนอกจากนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับคือเวลามี
   งานบุญ งานบวช  งานแต่ง งานศพ งานวัด ในระหว่างที่มีงานต่างๆ ท่านจะได้ใช้น้ าฟรีในช่วงระหว่าง
   จัดงาน  นอกจากมาตรฐานความสะอาดแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากประปาหมู่บ้านคือแรงดันน้ าเขาจะส่ง
   น้ าแบบสม่ าเสมอตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการหยุดจ่ายน้ า ซึ่งต้นน้ ามาจากแก่งละว้า ต าบลเมืองเพีย  
   อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นรายได้จากผลก าไรทุกไตรมาส ร้อยละ ๒ จะมอบให้ 
   หน่วยงานในพื้นที่เพื่อน าไปพัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้น จากที่ผมศึกษามากว่าสองปี เห็นว่าโครงการนี้มี
   ประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรา ไม่ขัดต่อกฎหมาย เรามาร่วมกันพิจารณาร่างสัญญาและ
   ศึกษาร่วมกันก่อนที่จะลงนามในสัญญาในขั้นตอนต่อไปครับ 

นายจตุรภัทร  ภาคสุโพธิ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนทุกส่วน กระผมนายจตุรภัทร  
   ภาคสุโพธิ์  ต าแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท มนต์นาโค วอเตอร์ เทรด จ ากัด ขอชี้แจงเกี่ยวกับ
   โครงการสัมปทานกิจการน้ าประปามาตรฐานดื่มได้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ดังนี้ครับ 
   บริษัท มนต์นาโควอเตอร์ เทรด จ ากัด ตั้งอยู่ที่ ๕๘๔ หมู่ ๑ ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด 
   ขอนแก่น  วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น าในด้านการผลิต จ าหน่ายและให้บริการน้ าประปามาตรฐานดื่มได้ 
   เพื่อคนไทยและชาวโลก” 
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   พันธกิจ “มุ่งมั่น พัฒนาธุรกิจวิถีธรรมเพื่อสังคม ชุมชน ภาครัฐ พนักงาน คู่ค้า   ผู้ลงทุน ลูกค้า ด้วย 
   ราคาที่เป็นธรรม”สโลแกน สะอาด ปลอดภัย มั่นใจทุกหยด ราคาเป็นธรรม “เพราะน้ าคือชีวิต” 
   วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ๑. เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าของภาครัฐ/ประชาชน ภาคธุรกิจอสังหาฯการท่องเที่ยว  
   ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น ที่มีการขยายตัวและมุ่งสู่การเป็น “ฮับภาคอีสาน SMART CITY” 
   จังหวัดนวัตกรรมผลิตน้ าประปามาตรฐานดื่มได้ให้บริการประชาชนและผู้มาเยือน 
   ๒. เพื่อจัดหาแหล่งส ารองน้ าดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ าอีกใน ๓๐ ปี
   ข้างหน้าและน้ าต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับการผลิตน้ าประปามาตรฐานดื่มได้โดยรับรองผลตรวจค่า
   มาตรฐาน (NSF) จากห้องแลปของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๓. เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปามาตรฐานดื่มได้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
   ล้ าสมัยเพื่อให้สามารถคงคุณภาพของน้ าประปามาตรฐานดื่มได้จนถึงมือผู้บริโภค 
   ๔. เพื่อออกแบบโครงสร้างวางโครงข่ายท่อส่งจ่ายน้ าประปามาตรฐานดื่มได้ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
   ขอนแก่นและใกล้เคียง เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านสาธารณูปโภคส่งเสริมให้เกิดโครงการบ้านพักอาศัย
   และนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ซึ่งจะท าให้มีการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวขอนแก่นอย่างมั่งคั่งและ
   ยั่งยืน 
   บริษัทด าเนินงานด้วยงบประมาณมากกว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท     บริษัทเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด การผลิต
   น้ าประปาเป็นแบบ UF&RO MEMBRANE  มาตรฐานดื่มได้ Nsf ท่อเมนและท่อจ่ายน้ าประปาเป็นท่อ 
   HFPE ๓ ชั้นก่อสร้างใหม่ทั้งระบบ ติดตั้ง ONLINE METER & MOBILE APPLICATION ทั้งระบบ ค่า 
   น้ าประปาราคาเป็นธรรมตามข้อบังคับของการประปาส่วนภูมิภาคและผู้ใช้น้ าประปามาตรฐานดื่มได้ไม่
   มีค่าใช้จ่ายในการขอเชื่อมระบบ 
   จึงน าเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ พิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ 
นายหวัน สีหามาตย์ มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในรายละเอียดที่ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
ประธานสภาฯ             และทางบริษัทได้ชี้แจงในประเด็นใดหรือไม่ครับ 
      
นายหวัน สีหามาตย ์ มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ        ที่ กระผม ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ท่านใด เห็นสมควรสัมปทานกิจการน้ าประปามาตรฐานดื่มได้  โดย 
   บริษัท มนตน์าโควอเตอร์   เทรด จ ากัด โปรดยกมือขึ้น 
 
มตทิีป่ระชมุ                มีสมำชิกสภำฯ อยู่ในห้องประชุมสภำฯ จ ำนวน 12 ท่ำน และที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลดอนดู่  มีมีมติ ดังนี้ 
- เห็นชอบ                                จ ำนวน   12    เสียง 
- ไม่เห็นชอบ             จ ำนวน    -       เสียง 
- งดออกเสียง             จ ำนวน     -     เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม   จ ำนวน      - เสียง 

  
มติที่ประชุม มติเห็นชอบการขอเข้าด้าเนินการโครงการสัมปทานกิจการน ้าประปามาตรฐานดื่มได้  โดยบริษัท 
   มนต์นาโค วอเตอร์เทรด จ้ากัด  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง   ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี  
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
นายหวัน สีหามาตย ์ ในวาระนี้ก็อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีสมาชิกทา่นใด มีข้อสงสยัหรืออยากซักถามอะไรเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสยัหรือซักถามอะไร ผมขอปิดการประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา   15.30  น.  
 
 

ลงชื่อ       ทวีศักดิ์  บุญกุศล         ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

                                            (นายทวีศักดิ์  บุญกุศล)  

                                               เลขานุการสภาฯ 
 

 

 

ลงชื่อ        หวัน  สีหามาตย ์        ผู้ตรวจ 

               (นายหวนั  สีหามาตย)์ 

        ประธานสภาฯ 

 

 

                 ตรวจแล้ว                สมบูรณ์ครบถ้วน  
    ไม่ครบถ้วน  แก้ไขเรื่อง 1……………………………………... 
            2…………………………………….…. 
 

ลงชื่อ    ถม  ค ากอง    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม          ลงชื่อ    อุดม  นาราษฎร์    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            (นายถม  ค ากอง)                         (นายอุดม  นาราษฎร์) 

 

ลงชื่อ     งามศลิป์ สีหามาตย์    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชมุ  ลงชื่อ  สมศรี  สิงเทพ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

      (นางสาวงามศิลป์ สีหามาตย์)                    (นายสมศรี  สิงเทพ) 

 

                            ลงชื่อ    ฤทธิ์ชัย  คนรู้   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

(นายฤทธชิัย  คนรู้) 

 



 

 


